

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

กรมอนามัยจัดประชุม "การกำหนดแนวทางการรับรองคุณภาพน้ำที่นำขึ้นเรือสำหรับเรือเดินทะเล" ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐

โดยมี นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ผู้เชี่ยวชาญ (นายแพทย์ ก้าวสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและที่ปรึกษาด้านแรงงานทางทะเลระหว่างประเทศ และตัวแทนประเทศไทย ในฐานะกรรมการเข้าร่วมการประชุมอนุสัญญาระหว่างประเทศ International Labour Organization: ILO และ International Maritime Organization :IMO) ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ และผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ด้านพาณิชย์นาวี จากกรมเจ้าท่า กรมควบคุมโรค กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ การประสานครหลวง การประสานส่วนภูมิภาค การท่าเรือแห่งประเทศไทย สมาคมเจ้าของเรือไทย สมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ

จากมติประชุมคณะกรรมการดำเนินการรองรับ พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับอนุสัญญา MLC ๒๐๐๖ ซึ่งมี ๔ กระทรวงหลัก คือ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายกรมอนามัยจัดประชุมเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการรับรองคุณภาพน้ำที่นำขึ้นเรือเดินทะเล และการออกใบรับรองให้แก่เรือที่จะส่งผลต่อมาตรการและการยอมรับในระดับสากลเพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันให้กับประเทศ

การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีที่มีคุณค่าและสร้างประโยชน์แก่ประเทศอย่างมาก โดยผู้เชี่ยวชาญได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การนำน้ำขึ้นเรือ การตรวจเรือ การออกใบรับรองตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พร้อมแสดงความคิดเห็นต่อการกำหนดแนวทางการรับรองคุณภาพน้ำที่นำขึ้นเรือสำหรับเรือเดินทะเล



## สรุปจากการประชุม

๑. กรมอนามัยจัดทำข้อเสนอแนะ แนวทาง การดำเนินงาน การเฝ้าระวังน้ำดื่ม-น้ำใช้ ให้กับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ รวมถึงหน่วยผลิต ผู้จำหน่ายและผู้ดูแลรับผิดชอบเรือ
๒. กรมควบคุมโรคจะจัดทำรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่กฎอนามัยระหว่างประเทศ CCAT กำหนด
๓. เนื่องจากสาระและการดำเนินการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน จึงเห็นสมควรหารือในระดับกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
  - ๓.๑ ด้านอัตรากำลังหรือหน่วยงานกลางที่จะดำเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบในนามกระทรวงสาธารณสุข
  - ๓.๒ การกำหนดความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อ ระบบ กลไก การบริหารจัดการ การนำน้ำขึ้นบนเรือ

